



เทศบาลตำบลประทิว

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

»»» บทบรรณาธิการ

จากการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๑ จากเทศบาลตำบลประทิวถึงสี่แยกเจริญรัฐที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้รับเหมาไม่สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับเทศบาลตำบลประทิวจึงจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาจ้างและได้ประกาศรับผู้ว่าจ้างรายใหม่เพื่อเข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผมในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลประทิวต้องขออภัยในความไม่สะดวกและความล่าช้าในการดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้ตั้งใจไว้ว่าประชาชนจะได้มีถนนที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย

และอีกเรื่องที่ต้องขอขอบคุณและต้องขอความร่วมมือในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลประทิวก็คือคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๔ ชุมชนที่ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเทศบาลตำบลประทิวทุกยุคทุกสมัย ทุกความคิดเห็น ทุกคำแนะนำและทุกความร่วมมือในการทำกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมา ล้วนมาจากพลังที่เข้มแข็งของชุมชนที่เป็นส่วนผลักดันให้เกิดโครงการปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญเติบโต สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิถีของเทศบาลตำบลประทิว

นายมนต์ชัย โกษฐเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลประทิว



จดทะเบียนสมรสชายหาด ปีที่ ๔

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๕ อำเภอประทิวจัด “โครงการจดทะเบียนสมรสชายหาด ปีที่ ๔ Love on the beach” เพื่อรณรงค์ให้มีคู่สมรสจดทะเบียนอย่างถูกต้องและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอประทิว โดยมีนายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีและนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์นายอำเภอประทิวเป็นผู้จดทะเบียนสมรสให้คู่รัก ๔๒ คู่ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร



ทต.ประทิวเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๕ เทศบาลตำบลประทิวร่วมกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประทิวจัดโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลประทิว โดย อสม.และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของเทศบาลตำบลประทิว ออกบริการตรวจสุขภาพและมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประทิว



ตรวจสุขภาพ
เมื่อวันที่ ๓๕ ม.ค. ๕๕ เทศบาลตำบลประทิวร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. ออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิต ไขมันและโรคเบาหวาน กับประชาชนในชุมชนวัดเขาเจดีย์-ตลาดใน ณ ร้านอาหารศิลา